

ศธ.เร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู

นำเสนอเมื่อ : 20 ส.ค. 2561

ตะลึง!!บ้านพักครูทรุดโทรมหนัก สพฐ.จัดงบสร้างบ้านพักให้ครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ จ.ชุมพร เล็ง แก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู เพื่ออำนวยความสะดวก-แก้ปัญหาไม่ไหครุย้ายถิ่นฐานบ่อย

วันนี้(20 ส.ค.) น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนห้องเรียน 31 ห้อง นักเรียน 1,010 คน และบุคลากร รวม 51 คน เพื่อเยี่ยมชมอาคารสถานที่ บ้านพักครู และสถานที่ก่อสร้างบ้านพักครู พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักครู ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

โดย น.พ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรงอาหารและบ้านพักครู ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากร อีกทั้งอยู่ในสภาพเก่า มีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานกว่า 28 ปี หลังจากถูกพายุไต้ฝุ่นเกย์พัดถล่มสร้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อปี พ.ศ. 2532 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จึงได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคาร 4 ชั้น 18 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ในปีงบประมาณ 2560-2561 เพื่อแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีงบอุดหนุนจัดงบประมาณก่อสร้างอาคารบ้านพักครูจำนวน 2 อาคาร ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาครูในโรงเรียน และครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ ที่ไม่มีที่พักอาศัยได้อย่างพอเพียง รวมถึงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 5 หลัง ที่มีครูพร้อมครอบครัวพักอาศัยอยู่ ซึ่งโครงสร้างหลังคาและพื้นชำรุดเสียหายบางส่วน และโรงอาหารแบบ 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ตลอดจนดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย

"ผมมีนโยบาย จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตครู โดยเฉพาะบ้านพักครู ซึ่งหลายแห่งมีความทรุดโทรม และจำเป็นต้องปรับปรุง ขณะที่ปีนี้มีครูเกษียณอายุราชการ ประมาณ 20,000 คน รวม 10 ปีจะมีครูเกษียณประมาณ 200,000 คน เมื่อมีครูเกษียณ ก็ต้องมีครูย้ายเข้ามาใหม่ ซึ่งครูเหล่านี้ก็ต้องมาอยู่ที่บ้านพักครู แต่ก็มีปัญหาที่พักไม่เพียงพอ หรือบางแห่งมีความทรุดโทรม โดยที่ผ่านมาสศ. ได้มีการซ่อมบำรุงมาตลอด แต่ตอนนี้ดูแล้วมีความจำเป็นต้องสร้างใหม่ด้วย เพราะบางแห่งก็ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมถึงจะไปพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเข้าพักบ้านพักครู เพื่ออำนวยความสะดวก ขณะเดียวกันจะได้แก้ปัญหาไม่ไหครุย้ายถิ่นฐานบ่อยด้วย" รัฐมนตรีว่าการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561](#)